

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN HỘI TỈNH KIÊN GIANG

Rạch Giá, ngày 04 tháng 5 năm 2019

Số: 169 -CV/UBH

"Rà soát lại quy trình thủ tục tổ chức Đại hội Hội LHTN
Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024"

Kính gửi: Ủy ban Hội các huyện, thành phố.

Căn cứ Hướng dẫn số 14-KH/UBH, ngày 21/1/2019 của Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang về việc "Hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024".

Qua công tác theo dõi chỉ đạo việc tổ chức Đại hội của các huyện, thành phố đối với Ủy ban hội cấp cơ sở trong thời gian qua, nhìn chung đa số các đơn vị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điền cấp cơ sở, công tác chuẩn bị Đại hội được các cấp ủy Đảng quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Việc tổ chức xét duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt nội dung này theo hướng dẫn của Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh và để đảm bảo về quy trình, thủ tục tổ chức Đại hội của các đơn vị trong thời gian tới, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh đề nghị Ủy ban Hội các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện, thành phố chỉ đạo tốt Đại hội cấp mình và cấp cơ sở đảm bảo tiến độ và đảm bảo các nội dung về văn kiện, nhân sự, đặc biệt là công tác báo cáo việc tổ chức Đại hội đối với UBND nơi tổ chức Đại hội đảm bảo các thủ tục theo Hướng dẫn số 14 của Ủy ban Hội tỉnh, đối với các đơn vị cấp cơ sở đã tổ chức xong Đại hội nhưng chưa đảm bảo đầy đủ các thủ tục xin ý kiến thì đề nghị Ủy ban Hội các huyện, thành phố rà soát và chỉ đạo củng cố thủ tục hồ sơ theo quy trình.

2. Tập trung xây dựng Văn kiện Đại hội Hội cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai lấy ý kiến Văn kiện rộng rãi đảm bảo các thành phần như: cán bộ Đoàn, Hội, hội viên, thanh niên, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, nghệ sỹ trẻ, trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, các ngành có liên quan... Đặc biệt là Văn kiện phải được lấy ý kiến tại Đại hội cấp cơ sở.

3. Tổ chức kiện toàn nhân sự các Hội thành viên để củng cố nhân sự thành viên Ủy ban Hội cấp huyện, thành phố./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu VP, Ban ĐKTHTN.

**TM. BAN THƯ KÝ ỦY BAN HỘI TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Đình Nhân